

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PRAPAT – ดีหัว เข้าบ้าน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ หุ้นอื่นๆ ตัวดี ๆ แนวโน้มสวยๆ ก็มีเยอะอยู่นะ แต่เรื่องของบาดตาเซี่ยน ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับรายย่อยๆ หรือ ท่านที่ชอบหุ้นแก๊งกำไรดีจืดๆ ได้กำไรเร็วๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่สัฟพอประมาณเหมือนกันนะครับ... แล้วกลยุทธ์ของการเล่นหุ้นบาดตาเซี่ยนนั้นก็ต้องหลากหลายหน่อยด้วยล่ะ หนึ่งในนั้น ก็คือ เล่นแบบ ดีหัวเข้าบ้าน ประมาณว่า ถ้าขึ้นแรงๆ ก็ต้องขายเอากำไรมาก่อน แม้ว่าแนวโน้มจะดี แต่เดี๋ยวย่อรับตัวๆ ใหม่ได้ หรือ รอดูอาการอีกวัน แล้ววันต่อไปก็มาเล่นหรือก็แล้วแต่ของใครของมันอีกนะครับ... การดีหัวเข้าบ้าน ของแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ บางคนขอแบบไม่แรงหรอก แคชชิ่ง 8-10 ดิ่งๆ ก็ขายแล้วหนีเข้าบ้านดูอาการแล้วละ... การแก๊งกำไรในหุ้นเล็กๆ ก็แค่เอาไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่เราไม่ควรจะใช้เงินมาก หรือ แยกออกมาเป็นพอร์ตแก๊งกำไรต่างหากก็ดี ส่วนพอร์ตหุ้นดีๆ หุ้นหลักๆ ที่สามารถซื้อขายหุ้นได้ทีละมากๆ มีสภาพคล่องตลอดเวลา เอาไว้เป็นพอร์ตของการลงทุนไป... แต่ถ้าอยู่ในพอร์ตเดียวกัน ก็แบ่งเงินให้ถูกสัดส่วน และหุ้นแก๊งกำไรก็ไม่ควรจะมีหลายตัว และไม่ควรอยู่ในพอร์ตนาน ก็ใช้กลยุทธ์ดีหัวเข้าบ้านได้เช่นเดียวกัน... ปกติ หุ้นแก๊งกำไร ควรจะใช้เม็ดเงินไม่เกิน 20-25 เปอร์เซ็นต์ ของพอร์ตลงทุนในหุ้น ก็ลองๆ ปรบๆ ให้เข้ากับนิสัยการลงทุนของแต่ละท่าน บางท่านก็อาจจะเล่นเพื่อหาเงินเล็กๆ น้อยๆ อย่างที่เรียกว่า ค่ากับข้าว ค่าน้ำมันหรอ อะไรทำนองนั้นแหละ แต่ก็อย่าลืมนะครับ การลงทุนก็มีความสุขได้ ถ้าเรารู้จักวิธี ลดความเสี่ยง แม้ว่าเราจะกำจัดความเสี่ยงไม่หมด แต่ก็ทำความเสี่ยงให้น้อยลงได้ ก็ถือว่า เข้าขั้นการลงทุนที่ชาญฉลาด การพลาดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดา

ดูตามเกม...

โอกาสที่จะเห็นการกระชากขึ้นแรงๆ เลยนั้น อาจจะเป็นไปได้ในวันนี้ หรือ ถ้าจะพักตัววันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะกระชากขึ้นได้... เรียกว่า วันสองวันนี้ ถ้าจะเล่นก็ต้องจับตาดูกันไว้หน่อยละ

- แนวรับ : ... 1.62-1.58 ถ้าจะพักตัว ก็อย่าต่ำกว่า 1.55
- เป้าหมาย : ... 1.80-1.90 พื้นที่สำหรับการ ดีหัวเข้าบ้าน

Price Chart...(PRAPAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PRAPAT... จริงๆ เราจะเห็นภาพของ Price Pattern ในแนวโน้มเชิงบวกนะ จากการผ่านระดับ 1.55 ขึ้นมาได้ในวันวาน อีกทั้งภาพของ MA. ระยะสั้นก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มและค่าสัญญาณที่ดี โอกาสขึ้นแรงๆ จึงน่าจะเกิดขึ้นในระยะ 1-2 วันนี้ แต่ก็ต้องด้วยข้อแม้ว่าต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 1.55 ก่อนนะ หรือหมายถึงว่า ถ้าหากวันนี้จะไม่ขึ้น จะพักตัวอย่างไร ก็ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.55 เท่านั้น... ส่วนเป้าหมาย ดีหัวเข้าบ้าน ก็อย่างที่กล่าวนั้นแหละ บางท่านจะเอาเท่าไรก็ได้ไป แต่ในพื้นที่แนวด้านหลักๆ ทางโครงสร้างใหญ่ จะอยู่ที่ 1.80-1.90 นั้นแปลว่า ถ้าราคาเข้าเขตพื้นที่นี้ การซื้อจะต้องอ่อนลง หรือ เน้นทางขายไว้ก่อน จะดีกว่า

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน